



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ  
เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งได้ประกาศรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ โดยพิจารณาจากเอกสารตามใบสมัครฯ และหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับการสมัครฯ เสร็จแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวชลดา ชันทะรักษ์	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ปฏิบัติ ดังนี้ (สอบข้อเขียน)

- ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงให้คณะกรรมการคุมสอบ (ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
- ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบเพื่อลงทะเบียนรายงานตัวและจะเรียก ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ ๕ นาที เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ
- ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ คือ ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ น้ยาาลบคำผิด โดยห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่ได้รับระบุไว้เข้าห้องสอบ
- ห้ามผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๑ ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มสอบและเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวจึงจะออกจากห้องสอบได้
- ห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ โดยเมื่อหมดเวลาสอบและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบ จะต้องหยุดทันทีและออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบได้อนุญาตแล้ว

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในวันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายแต่ง อินทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ